

Số: 09 /CAT-PA81

Thái Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2018

V/v phối hợp đảm bảo ANTT
trong dịp Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp; hiệu trưởng các trường.

Năm 2017, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể; sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động, công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo quy luật, tình hình ANTT từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018 dự báo sẽ diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu sẽ tăng cường các hoạt động khủng bố, phá hoại; tán phát tài liệu xấu vào trong tỉnh; lợi dụng vấn đề khiếu tố của nhân dân kích động gây phức tạp tình hình. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội gia tăng, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp trong cơ quan, doanh nghiệp. Nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo xảy ra cao.

Để đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018, phục vụ cán bộ, nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, Công an tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp; Hiệu trưởng các trường chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28/UBND-NC ngày 22/11/2017, của UBND tỉnh về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục và tổ chức ký cam kết cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và người lao động nắm vững, thực hiện nghiêm túc các quy định về an ninh trật tự, nhất là Luật giao thông đường bộ; Pháp lệnh số 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời.

2. Tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên và người lao động nâng cao cảnh giác trước âm mưu các thế lực thù địch, không quan hệ, tham gia vào các tổ chức, hội, nhóm trái phép; các diễn đàn chống đối núp bóng phản biện biến xã hội trên mạng Internet. Làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; kiểm soát chặt việc lưu trữ, in sao, chuyển, nhận tài liệu, nhất là máy Fax, máy vi tính nối mạng Internet của đơn vị mình; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô

